



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๙

เรื่องทีหนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ชื่นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

- ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน

ด้วยประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไปในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากผู้นำเสนอรายงานติดภารกิจสำคัญ

ที่ประชุมเห็นชอบ

๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการฯ ตอบชี้แจงที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๐ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง

งดออกเสียง ๑๐ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นผู้แทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการจัดทำข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓.๓ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้ พันเอก วินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายสร้อย สินธุภักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พลโท อภินันท์ คำเพราะ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเนื้อหาและแนวทางในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านความมั่นคง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนุญาต เรื่อง แนวทางการดำเนินการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช (ฉบับผ่านการลงประชามติ) ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง นายนิกร จำนง เป็นผู้เสนอ มาพิจารณาในคราวเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องทำนองเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมการและกรรมการฯ ได้เสนอรายงานและนายนิกร จำนง แลกผล เหตุผล โดยมี รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการฯ ตอบชี้แจง จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ และญัตติของนายนิกร จำนง แล้ว จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๓๓ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๔ เสียง
งดออกเสียง	๙ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

เรื่องที่สอง ผลการประชุมกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เรื่องการเตรียมการประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เรื่องที่ ๒ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป ดังนี้

๑. เรื่อง “การปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

๒. เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

โดยเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง หรือวิธีการหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยจะเริ่มต้นนำมาใช้กับองค์กรชุมชนจำนวน ๔ องค์กรหลักคือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสภาองค์กรชุมชน ตลอดจนสามารถขยายผลออกไปใช้บังคับกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ประเด็นที่สำคัญคือ เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในด้านการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นให้องค์กรต้องมีการดำเนินการในการกำกับดูแลองค์กร และทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่องที่สาม ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการฯ ขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติขอความเห็นเพิ่มเติมจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ทั้งนี้ ขอให้ส่งความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่ายฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

- ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในกรณี นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรณนะ) ติดตามเรื่อง กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถดำเนินการได้ โดยใช้กลไกรัฐสภาในการติดตามความคืบหน้า โดยพิจารณาในกระบวนการบริหารของรัฐบาลต่อ ๆ ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในอนาคตและให้ประสานกับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

เรื่องเพื่อทราบ

๑. สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑. รับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ซึ่งขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

๒. พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขรายงานโดยให้มีเนื้อหาว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการปฏิรูป และให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับแจ้งความเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม

๓. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๓.๑ การปฏิรูประบบงบประมาณและการเงินภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๓.๒ การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาไปพิจารณาในครั้งต่อไป

๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๓.๔ ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง : กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลู

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๔. ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เสนอ และมีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ต่อไป

๕. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่พุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๐๗ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

(๑) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ที่ประชุมมีมติรับทราบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานข้อเสนอทั้ง ๒ เรื่อง และได้ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับทราบและพิจารณาด้วยแล้ว

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ซึ่งประธานกรรมการฯ เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) นำเรื่องดังกล่าวมาเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ (กขป. คณะที่ ๒) เพื่อทราบ

๒) ส่งให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๒. ข้อเสนอแนะของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องตีมไทย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการบริโภคเครื่องตีมรสหวานอย่างสมดุล

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ซึ่งประธานกรรมการฯ มีคำสั่งให้ส่งเรื่องให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับทราบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงาน
ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๑๒ ประเด็น ดังนี้

๑) การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National
Sports University : NSU) พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.

๒) การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) และร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.

๓) การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๔) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๕) การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๖) การพัฒนาครู : กรณีการแก้ปัญหาวิกฤตผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีแนวโน้มลดต่ำลง

๗) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี

๘) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

๙) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

๑๐) การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๑๑) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพศึกษากายนอก

๑๒) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และขอความเห็นชอบ
เพื่อส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบต่อ
ดำเนินการขับเคลื่อน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอให้กระทรวงยุติธรรม รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ
ทุก ๑ เดือน

๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปของกระทรวงยุติธรรม (Mr. Reform) ได้ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก ๓ เดือน ต่อไป

๒. รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion)

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน

๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการกีฬา (กขป. คณะที่ ๒) ได้รับทราบ

๔. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Mr. Reform) ได้ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก ๓ เดือน ต่อไป

เรื่องที่สี่ ชาวเถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙



แถลงข่าว

ผลการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในรายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ”
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ” แล้วนั้น

คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการได้วิเคราะห์อดีต เตรียมแผนในปัจจุบัน และเตรียมการเพื่ออนาคต ตามมาตรา ๒๕๗ ที่มี ๓ ระดับ คือ ประเทศ สังคม และประชาชน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดประเด็นปฏิรูปที่ครอบคลุมมิติการปฏิรูปที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การปฏิรูปประเทศอย่างน้อย ๗ ด้าน ตามมาตรา ๒๕๘ ๒) วาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓) ประเด็นปฏิรูปด้านต่าง ๆ ๑๒ ด้านของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเพิ่มอีก ๓ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการผังเมือง และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ก. คณะกรรมาธิการทุกคณะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน/สถานการณ์ในอนาคต/ความต้องการของประชาชน ประเด็นการปฏิรูป

ข. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พิจารณาตัวชี้วัด วิธีตรวจวัด เงื่อนไขของความสำเร็จ (คณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์)

ค. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศ/สังคม/ประชาชน เป็นระยะทุก ๕ ปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องร่วมกับแผนพัฒนาแต่ละระยะ

ง. คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลในอนาคต

จ. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๗ ประการ ขององค์การสหประชาชาติ
(UN sustainable development goals)

ฉ. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอกลไกการดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอกระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) การจัดทำโดยยึดผลประโยชน์แห่งชาติ ๒) พิจารณาเป้าหมายการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๗ ๓) เสนอพื้นฐานการจัดทำตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล/การวิเคราะห์แนวโน้ม/การทำความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม/การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ การศึกษาเสนอให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการปฏิรูประดับประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีเลขานุการหลักของคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง

รายงานการศึกษาดังกล่าว จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของทางรัฐบาล โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จะส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอนำเสนอรายงานผู้ผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เรื่องการเตรียมการประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เรื่องที่ ๒ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป ดังนี้

๑. เรื่อง “การปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

๒. เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

โดยเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง หรือวิธีการหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยจะเริ่มต้นนำมาใช้กับองค์กรชุมชนจำนวน ๔ องค์กรหลักคือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสภาองค์กรชุมชน ตลอดจนสามารถขยายผลออกไปใช้บังคับกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ประเด็นที่สำคัญคือ เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในด้านการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นให้องค์กรต้องมีการดำเนินการในการกำกับดูแลองค์กร และทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวรชิต สิงหเสนี และนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในมาตรา ๒๗๒ ในวรรคแรกและมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง และมีกำหนดที่ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้แก่นายกรัฐมนตรีตามกำหนดเดิมคือในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ร่างมาตรา ๒๗๒ ที่แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๕๙
(แก้ไขแล้ว)

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้



แถลงข่าว

ผลการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในรายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ”
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ” แล้วนั้น

คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการได้วิเคราะห์อดีต เตรียมแผนในปัจจุบัน และเตรียมการเพื่ออนาคต ตามมาตรา ๒๕๗ ที่มี ๓ ระดับ คือ ประเทศ สังคม และประชาชน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดประเด็นปฏิรูปที่ครอบคลุมมิติการปฏิรูปที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การปฏิรูปประเทศอย่างน้อย ๗ ด้าน ตามมาตรา ๒๕๘ ๒) วาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓) ประเด็นปฏิรูปด้านต่าง ๆ ๑๒ ด้านของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเพิ่มอีก ๓ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการผังเมือง และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ก. คณะกรรมาธิการทุกคณะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน/สถานการณ์ในอนาคต/ความต้องการของประชาชน ประเด็นการปฏิรูป

ข. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พิจารณาตัวชี้วัด วิธีตรวจวัด เงื่อนไขของความสำเร็จ (คณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์)

ค. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศ/สังคม/ประชาชน เป็นระยะทุก ๕ ปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องร่วมกับแผนพัฒนาแต่ละระยะ

ง. คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลในอนาคต

จ. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๗ ประการ ขององค์การสหประชาชาติ (UN sustainable development goals)

ฉ. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอกลไกการดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอกระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) การจัดทำโดยยึดผลประโยชน์แห่งชาติ ๒) พิจารณาเป้าหมายการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๗ ๓) เสนอพื้นฐานการจัดทำตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล/การวิเคราะห์แนวโน้ม/การทำความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม/การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ การศึกษาเสนอให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการปฏิรูประดับประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มภารกิจ รวมทั้งมีเลขานุการหลักของคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง

รายงานการศึกษาดังกล่าว จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของทางรัฐบาล โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จะส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
